



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โทร. 1913

ที่ ศธ 0550.1/ว06

วันที่ 10 มกราคม 2557

เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2557

เรียน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย/ผู้อำนวยการกองทุกท่าน/หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันอังคารที่ 7 มกราคม 2557 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีมติและข้อสั่งการ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ...

มติที่ประชุม มอบหมายให้คณะครุศาสตร์นำไปพิจารณาทบทวน ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) และนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 2/2557 ในวันอังคารที่ 21 มกราคม 2557

ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ และมอบหมายให้งานบริหารงานบุคคลนำกลับไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) และนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 2/2557 ในวันอังคารที่ 21 มกราคม 2557

ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยมอบหมายให้กองนโยบายและแผนนำกลับไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)

ระเบียบวาระที่ 5.4 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง อัตราการจ่ายเงินรายได้จากเงินผลประโยชน์

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง อัตราการจ่ายเงินรายได้จากเงินผลประโยชน์ และมอบหมายให้งานนิติการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) และนำเข้าการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน (ก.บ.ง.) ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.5 การนำเสนอ/สาธิตซอฟต์แวร์การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศในระบบ e – learning (Speexx) โดยบริษัท นิว โนวเลจ อินฟอรมเมชั่น จำกัด

มติที่ประชุม มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับบริษัท นิว โนวเลจ อินฟอรมเมชั่น จำกัด โดยมอบหมายให้คณบดีทั้ง 4 คณะตรวจสอบจำนวนบุคลากรในแต่ละคณะ และนำเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

(นางลักขณา เตชวงษ์)

ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

(นางนงคราญ คงสมทรง)

ผู้บันทึกเสนอ

10 /มกราคม /2557